
sþ. 203. Fyrirspurn [184. mál]
til landbúnaðarráðherra um fullvinnslu kjötafurða.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

1. Hversu mörg tonn af óunnu kjöti eru flutt frá Árnes-, Rangárvalla- og Vestur-
Skaftafellssýslum til vinnslu í Reykjavík?

2. Hefur ráðuneytið einhverjar áætlanir um að stuðla að frekari fullvinnslu þessara afurða í
áðurnefndum landbúnaðarhéruðum eða að færa úrvinnslu landbúnaðarafurða í auknum
mæli út til framleiðslusvæðanna?


